
 

 

รายงานการประชุม (ฉบบัย่อวาระ) 

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
คร้ังที่ ๔/๒๕๖๔ 

วันอังคารที่ ๒๘  กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๘.๓๐ น .ประชุมออนไลน์  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

----------------------------------------------- 

กรรมการผู้มาประชุม 

๑. นายประสิทธิ์  บุญดวงประเสริฐ  นายกสมาคม 

๒. ดร.สมบูรณ์         เอื้ออัชฌาสัย  อุปนายก 

๓. นายสมศักด์ิ  หงษา   อุปนายก 

๔. นางวรรณา  มณีนุตร์   อุปนายก 

๕. นายจุลินทร์  รังษีสิงห์พิพัฒน์  อุปนายก 

๖. ผศ.กมล   พรหมหล้าวรรณ  อุปนายก (ยกเว้นวาระ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔) 

๗. ผศ.ดร.ปฏิภาณ  ถิ่นพระบาท  อุปนายก (ยกเว้นวาระ ๖.๑ ๖.๒ ๖.๓ ๖.๔) 

๘. ดร.ปริญญา  มากลิ่น   อุปนายก  

๙. นายปรมินทร์  นิยมพันธ์  กรรมการ 

๑๐. นายวศิน          แสงภู่   กรรมการ 

๑๑. นายธีร   กิจประสาน  กรรมการ 

๑๒. นางสาวมัลลิกา  วีระสัย   กรรมการ 

๑๓. นายพัสกร         พัฒนาทร  กรรมการ 

๑๔. นายสมศักด์ิ  พรสุวรรณภา  กรรมการ 

๑๕. นายนิพล         แก่นโกมล   กรรมการ 



๑๖. นายเสริมชัย  สกุลโรจนวงศ์   กรรมการ 

๑๗. ผศ.เชาวลิต อุปฐาก   กรรมการฝ่ายปฏิคม 

๑๘. ดร.ธนาวุฒิ       นิลมณี   กรรมการฝ่ายนายทะเบียน 

๑๙. นางสาวสุพรรษา  อิ่นอ้อย   กรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์ 

๒๐. ดร.ศรีสุดา  อินทมาศ   กรรมการและเหรัญญิก    

๒๑. ว่าที่ร้อยตรีสราทตรา เล่งไพบูลย์  กรรมการและเลขานุการ 
๒๒. นายธีรนัย  ดีฤทธิ์   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๓. นางสาววันทนา  ครุฑจันทร ์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการผู้ท่ีไม่มาประชุม  

๑. นายศิริศักด์ิ  จิรวิทยาภรณ์  กรรมการ 

๒. นายสิทธิชัย  พรทรัพย์อนันต์  กรรมการ 

 

เปิดประชุมเวลา ๑๘.๓๐ น. 

ระเบียบวาระท่ี ๑   นายกสมาคมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   แจ้งเพ่ือทราบ 

 นางสาววันทนา  ครุฑจันทร์ กรรมการผู้ช่วยเลขานุการ  ได้แจ้งที่ประชุมเพื่อทราบว่า องค์ประชุมของ

คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  จ านวนผู้เข้าร่วมประชุม 23 ท่าน 

จากจ านวน 25 ท่าน  ถือว่าเกินกึ่งหน่ึงตามข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร     

จึงเรียนเชิญท่านนายกสมาคมฯ กล่าวเปิดการประชุม 

 นายประสิทธิ  บุญดวงประเสริฐ  นายกสมาคมสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

กล่าวขอบคุณท่านกรรมการทุกท่านที่ได้เสียสละเวลาเช้าร่วมการประชุมในรูปแบบออนไลน์คร้ังน้ี    โดยผลกระทบ

จากสถานการณ์ไวรัสโคโรน่า Covid ๑๙  ยังคงมีผู้ป่วยติดเชื้อในปริมาณสูง  และมีข้อก าหนดภายใต้สถานการณ์

ฉุกเฉินด้านสาธารณสุข  จึงปรับเปลี่ยนวิธีการประชุมในรูปแบบออนไลน์   เพื่อให้การบริหารจัดการของสมาคมฯ 

ยังคงด าเนินการต่อไปได้ด้วยความราบร่ืน   และขอให้ฝ่ายเลขานุการด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่อไป  

 



ระเบียบวาระท่ี ๒   

...................... 

ระเบียบวาระท่ี ๓   

...................... 

ระเบียบวาระท่ี ๔   

...................... 

ระเบียบวาระท่ี ๕   

...................... 

 

ระเบียบวาระท่ี  ๖  เร่ืองอ่ืนๆ 

 ๖.๑  เพ่ือพิจารณาให้สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เห็นชอบให้น าเสนอ

ความเห็นต่อกรณีการเปลี่ยนแปลงนามมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต หรือไม่ 

 นายประสิทธิ  บุญดวงประเสริฐ   นายกสมาคมฯ  ได้เรียนแจ้งต่อที่ประชุมกรรมการบริหารทราบว่า 

บัดน้ีโดยมติของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มีมติเสียงส่วนใหญ่ให้มีการเปลี่ยนแปลงชื่อ

มหาวิทยาลัยและวิทยาเขต   ตามที่ปรากฎเป็นข่าวในสื่อหลายส านัก   โดยปรากฎเสียงสนับสนุนและเสียงคัดค้าน

ให้ทบทวนมติฯ ดังกล่าว กอรปกับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร และกรรมการบริหาร

มีความประสงค์จะแสดงความเห็นและพิจารณาในประเด็นดังกล่าว   จึงขอให้กรรมการทุกท่านได้แสดงความเห็น

เพื่อพิจารณาต่อไป 

 ดร.สมบูรณ์   เอ้ืออัชฌาสัย  อุปนายกสมาคม  ได้ขอต่อที่ประชุมกรรมการ เพื่อสอบทานว่า กรรมการ

ท่านใดมีความประสงค์ไม่เข้าร่วมประชุมในวาระน้ี  และขอให้นับองค์ประชุมอีกคร้ังหน่ึงต่อไป 

 นางสาววันทนา   ครุฑจันทร์  กรรมการผู้ช่วยเลชานุการ   ได้แจ้งให้ทราบว่ามีกรรมการผู้ไม่ประสงค์

เข้าร่วมประชุม จ านวน ๑ ท่าน  และระบบออนไลน์ขัดข้องไม่สามารถเข้าร่วมประชุมต่อได้จ านวน ๑ ท่านรวมเป็น 

๒ ท่าน  คงเหลือองค์ประชุมจ านวน ๒๑ ท่าน  ยังถือว่าองค์ประชุมเกินกึ่งหน่ึงตามข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่า



มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สมาคมฯ สามารถด าเนินการประชุมต่อไปได้  ทั้งน้ีกรรมการได้

ด าเนินการอภิปรายในกรณีข้างต้นอย่างกว้างขวางสรุปได้ดังน้ี 

๑. สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครถือเป็นผู้มีส่วนได้เสียในกรณีของ

กิจกรรม หรือกิจการของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 

๒. นามพระราชทาน “ราชมงคล” ถือเป็นมงคล ชีวิตก็ไม่อยากจะถอดสิ่งที่เป็นมงคล และสิ่งที่หวง

แหน ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานจาก ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้มอบไว้ให้พวกเรา เป็นเคร่ืองเตือนใจ 

เป็นเคร่ืองที่ระลึก ที่จะท าหน้าที่ของตนให้สมบูรณ์ หลังจากที่ศึกษาและผ่านการศึกษาออกไปแล้ว ที่จะกลับมาท า

ให้ประเทศชาติ ตลอดจนสิ่งที่เราร่ าเรียนมา ได้มีโอกาสทดแทนคุณด้วย และนามพระราชทานน้ี เป็นที่เทิดทูน 

น ามาซึ่ง ความปลื้มปิติ ความภาคภูมิใจ มาสู่ศิษย์เก่าและบุคลากรทุกภาคส่วน ต้ังแต่อดีตมาจนถึงปัจจุบัน  

๓. การเปลี่ยนจาก  “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร” เป็น “มหาวิทยาลัยพระนคร”  

ด้วยเห็นว่า การตัดนาม “ราชมงคล”  ซึ่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานจาก ในหลวงรัชกาลที่ ๙ น้ัน  เป็น

การมิบังควร 

 จึงขอน าเรียนที่ประชุมคณะกรรมการบริหาร สมาคมเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร   

ลงคะแนนเสียงเพื่อรับทราบการพิจารณาว่า เห็นชอบที่จะก าหนดให้สมาคมฯ  แสดงความเห็นต่อกรณีการ

เปลี่ยนแปลงนามมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต หรือไม่ 

 โดยกรรมการทุกท่านที่ร่วมประชุมจะได้รับ Google form เพื่อใช้ลงเสียง  แยกเป็น                             

 - กรณีเห็นชอบให้แสดงเห็นในกรณีดังกล่าว  ให้เลือก (*) เห็นชอบ                                                        

 - กรณีไม่เห็นชอบ และงดการแสดงความเห็นในกรณีดังกล่าว ให้เลือก (*) ไม่เห็นชอบ 

 ดร.สมบูรณ์   เอ้ืออัชฌาสัย อุปนายกสมาคม   แจ้งต่อที่ประชุมเพื่อทราบถึงข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ว่าการลงคะแนนเสียงน้ัน  ใช้เกณฑ์การลงคะแนนของกรรมการทุกท่าน

ในเบื้องต้นก่อน  โดยเว้นท่านนายกสมาคม  และหากคะแนนเสียงมีผลเท่ากัน  จึงก าหนดให้ท่านนายกสมาคม

ลงคะแนนเสียงชี้ขาดต่อไป   ในกรณีน้ีมีผู้เข้าร่วมประชุมรวม ๒๑ ท่าน    

 นางสาววันทนา   ครุฑจันทร์  กรรมการผู้ช่วยเลชานุการ กรรมการรวมทั้งสิ้น 20 ท่าน  และหากทราบ

ผลประการใดจึงเป็นขั้นตอนการใช้เสียงของท่านนายกสมาคม อีกคร้ังหน่ึง   



 มติท่ีประชุม 

๑. เห็นชอบการลงคะแนนเสียง ตามที่ข้อบังคับสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร ซึ่งเสนอโดยดร.สมบูรณ์ เอื้ออัชฌาสัย และ 

๒. เห็นชอบการลงคะแนนควาเห็นตามแบบฟอร์ม  Google form ตามที่นางสาววันทนา ครุฑจันทร์ 

น าเสนอต่อที่ประชุม 

๓. มีมติให้ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร แสดงบทบาทและให้

ความเห็นในกรณี การเปลี่ยนแปลงนามมหาวิทยาลัยและวิทยาเขตต่อไป  ด้วยผลคะแนน เห็นชอบ ด้วยคะแนน 

๒๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง  

 

 ๖.๒  พิจารณาเห็นชอบให้ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนครเสนอ

ความเห็นให้สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ทบทวน การแก้ไขนามมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต 

 นางสาววันทนา   ครุฑจันทร์  กรรมการผู้ช่วยเลชานุการ  แจ้งผลการมลงคะแนนเสียงตามวาระ ๖.๑  

เพื่อที่ประชุมรับทราบ   จึงได้ขอที่ประชุมได้ลงคะแนนเสียงเพื่อพิจารณณา ดังน้ี 

 กรณีเห็นชอบ (*) ให้น าเสนอต่อสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ให้ทบทวน มติการ

เปลี่ยนแปลงนามมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต  นาม “ราชมงคล” ซึ่งได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ 

  กรณีไม่เห็นชอบ (*) งดแสดงความเห็น 

 มติท่ีประชุม 

       มีมติให้ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  แสดงความเห็นและน าเสนอให้

ทบทวน ต่อการกระท ามิบังควร ของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ตามมติให้เปลี่ยนแปลงนาม

มหาวิทยาลัยและวิทยาเขต 

 โดยก าหนดให้คงนามมหาวิทยาลัย “ราชมงคล” ซึ่งได้รับพระราชทานนามจากพระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙  ซึ่งเป็นสัญญลักษณ์แห่งความภาคภูมิใจของมวลสมาชิกซึ่งเป็นศิษย์เก่าฯ ยาวนานกว่า ๑๕ ปี

ที่ผ่านมา  ด้วยผลคะแนน เห็นชอบ ด้วยคะแนน ๒๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ๐ เสียง 



 ๖.๓  พิจารณาเห็นชอบให้ สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมเป็น

ภาคีเครือข่าย ศิษย์เก่า มทร.พระนคร ๕ วิทยาเขต  เพ่ือเป็นภาคีเครือข่ายรณณรงค์ให้ทบทวนมติของสภา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครในการแก้ไขนามมหาวิทยาลัยด้วยการตัดช่ือนามพระราชทาน 

“ราชมงคล” และวิทยาเขตออก  

 ภาคีเครือข่าย ศิษย์เก่า มทร.พระนคร ๕ วิทยาเขต อันประกอบไปด้วย 

 ๑. สมาคมศิษย์เก่าพณิชยการพระนคร  

 ๒. สมาคมนักเรียนเก่าช่างกลพระนครเหนือ   

 ๓. สมาคมศิษย์เก่าโชติเวช  

 ๔. ชมรมศิษย์เก่าชุมพรเขตรอุดมศักด์ิ   

 ๕. ตัวแทนศิษย์เก่าวิทยาเขตเทเวศร์     ขอเชิญชวนสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

พระนคร เป็นภาคเครือข่ายในการทบทวนมติของสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กรณีเปลี่ยนแปลง

นามมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต 

 มติท่ีประชุม  เห็นชอบให้สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าร่วมเป็นภาคี

เครือข่ายฯ ตามที่เสนอต่อไป 

 ๖.๔  ขอรับรองรายงานการประชุมในวาระท่ี ๖.๑ ถึง ๖.๓  

 มติท่ีประชุม  รับรองวาระ ๖.๑ ถึง ๖.๓ ตามเสนอ       

         

                                                            (นางสาววันทนา  ครุฑจันทร์) 
        ผู้จดรายงานการประชุม 

                                                           (นายประสิทธิ์  บุญดวงประเสริฐ) 
                                                                ผู้รับรองรายงานการประชุม 


